



BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

THƯ MỜI

Viết bài và tham dự Hội thảo

“THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM SAU 10 NĂM GIA NHẬP WTO”

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và các nhà nghiên cứu

Sau 10 năm trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực và thành tựu khả quan, thể hiện qua tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, cán cân xuất, nhập khẩu, và du lịch... Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã thực hiện đổi mới nhiều thể chế chính sách kinh tế, thương mại, đầu tư. WTO đã làm thay đổi diện mạo khuôn khổ pháp lý, thể chế chính sách về kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như phương thức quản lý kinh tế của Việt Nam. Không chỉ tác động mạnh mẽ, tích cực đến phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam, các chuyên gia kinh tế cho rằng, gia nhập WTO chính là “mở cánh cửa lớn” để Việt Nam bước vào “sân chơi” toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu đạt được, Việt Nam cũng còn gặp rất nhiều thách thức cần phải vượt qua trong thời gian tới.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu học thuật giữa các giảng viên của các trường đại học trên cả nước, giữa các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp... khoa Tài chính – Ngân hàng - Trường Đại học Tài chính –Marketing tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề *“Thành tựu và thách thức của Thị trường Tài chính Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO”* nhằm giúp các nhà khoa học đánh giá một cách toàn diện các thành tựu của nền kinh tế sau 10 năm gia nhập WTO, đặc biệt mối quan hệ qua lại của việc mở cửa thị trường theo các cam kết gia nhập WTO và thị trường tài chính Việt Nam cũng như đánh giá những thách thức mà thị trường tài chính và thị trường hàng hóa của Việt Nam phải đối mặt trong giai đoạn sắp tới khi mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng hơn và tác động phát triển như vũ bão của cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó sẽ thảo luận các giải pháp, các kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc ban hành, vận dụng và đổi mới chính sách, chế độ và chiến lược phát triển thương mại, thị trường tài chính, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập quốc tế.

THỜI GIAN HỘI THẢO: Thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018

ĐỊA ĐIỂM: Trường Đại học Tài chính – Marketing, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM

CÁC NỘI DUNG GỢI Ý VIẾT BÀI THAM LUẬN CHO HỘI THẢO

STT	Chủ đề	Ghi chú
1	WTO và sự bãi bỏ các quy định về tài chính tác động đến thị trường tài chính Việt Nam.	
2	Bài học kinh nghiệm của một số nước về các biện pháp hạn chế, khắc phục những thách thức của thị trường tài chính sau khi gia nhập WTO, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.	
3	Đánh giá những thành tựu và thách thức của thị trường tài chính Việt Nam (Kinh tế vĩ mô, Ngân hàng; Chứng khoán; Bảo hiểm, Tỷ giá; Lãi suất,...) sau 10 năm gia nhập WTO, những giải pháp và hàm ý chính sách	
4	Tác động/mối quan hệ của những thành tựu và những thách thức sau khi gia nhập WTO đến sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam (Ngân hàng; Chứng khoán; Bảo hiểm; Tỷ giá; Lãi suất,...);	
5	Tác động của gia nhập WTO đến chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính sách thương mại, hàng hóa xuất nhập khẩu, ...	
6	Các mô hình lượng hóa những tác động/mối quan hệ của việc gia nhập WTO đến thị trường tài chính Việt Nam.	
7	Thành tựu và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam hậu gia nhập WTO.	
8	Hệ quả của các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương đến thương mại quốc tế và Việt Nam	
9	Việc truyền dẫn các cú sốc của thị trường tài chính quốc tế đến thị trường tài chính Việt Nam kể từ sau gia nhập WTO	
10	Các yếu tố quyết định về toàn cầu hóa các thị trường thương mại, ngân hàng và tài chính quốc tế và hậu quả của sự can thiệp của chính phủ (bằng chính sách tài khóa và chính sách thương mại) đến rủi ro quốc gia.	



11	Mối quan hệ/tác động của hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau đến thương mại quốc tế.	
12	Các chủ đề khác có liên quan	

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY BÀI THAM LUẬN

Tiêu đề bài tham luận

Tên tác giả - Đơn vị công tác

Tóm tắt

Từ khóa

Nội dung bài viết

Tài liệu tham khảo (viết theo thứ tự: tên các tác giả, năm nghiên cứu, tên bài nghiên cứu, tên tạp chí – số, trang/ tên Sách – nhà xuất bản)

Font: Times New Romans, cỡ chữ 12, 1,5 lines

Số trang: từ 7-15 trang

Chúng tôi trân trọng kính mời Thầy/Cô, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp tham dự hội thảo và gửi tham luận cho Hội thảo (*trước ngày 01/09/2018*) vào địa chỉ mail: hoithaotcnh@ufm.edu.vn.

Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường đại học Tài chính - Marketing xin chân thành cảm ơn và hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính chào.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị các nhà nghiên cứu gửi bài và xác nhận tham dự qua email: hoithaotcnh@ufm.edu.vn

Điện thoại liên hệ: 0283.772.0573 (số nội bộ: 456)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG *UHL*



PGS.TS. Phan Đình Nguyên

CHÍNH